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Rhai geiriau newydd yn y llyfryn yma 

Mae'n bosibl bod rhai geiriau yn y llyfryn yma 
yn newydd i chi felly rydyn no wedi eu disgrifio 
yma i chi: 

Lles 

Amcanion 

Treftadaeth 

Carbon 

Mae hyn yn golygu pan 
fo person yn hapus, yn 
iach ac yn gyfforddus a'i 
fywyd a'r hyn y mae'n ei 
wneud

Mae hyn yn golygu 
pethau y mae'r Cyngor 
eisiau eu gwneud

Pethau sy'n ein gwneud 
ni'n Gymry

Nwy sy'n ddrwg i ble 
rydyn ni'n byw
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Cyflwyniad

Ni yw eich Cyngor Lleol 

Rydyn ni eisiau gwneud 
yr ardal rydyn ni i gyd yn 
byw ynddi'r lle gorau i 
fyw a gweithio i bawb

Dyma ein cynllun i 
wneud yn siŵr bod 
hynny'n digwydd
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Ein hamcanion Pobl a Chymunedau

Rydyn ni eisiau i bawb 
fyw bywyd diogel a 
hapus

Rydyn ni eisiau i blant 
fyw bywyd gwych, 
mynd i’r ysgol a bod 
yn ddiogel

Rydyn ni eisiau i'r bobl 
sy'n byw yma allu 
gofalu amdanyn nhw 
eu hunain a bod yn 
iach

Rydyn ni eisiau i bobl 
allu byw mewn tai da 
y gallan nhw eu 
fforddio
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Ein hamcanion Gwaith a Busnes 

Rydyn ni eisiau 
mwy o waith a 
busnesau lle rydyn 
ni'n byw

Rydyn ni eisiau 
helpu pobl i ddod o 
hyd i leoedd gwych 
i weithio ynddyn 
nhw

Rydyn ni eisiau i ganol 
ein trefi fod yn brysur 
gyda llawer o bobl a 
siopau

Rydyn ni eisiau i bawb 
allu dal bysiau a 
threnau yn hawdd
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Ein hamcanion Natur

Rydyn ni eisiau cadw 
lle rydyn ni'n byw yn 
hardd

Rydyn ni eisiau 
amddiffyn y lleoedd 
gwyrdd

Rydyn ni eisiau i’r ardal 
lle rydyn ni'n byw fod 
yn lân ac yn ddiogel, 
ac i bawb ailgylchu eu 
sbwriel

Rydyn ni eisiau i bawb 
allu mwynhau byd 
natur yma
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Ein hamcanion Treftadaeth 

Rydyn ni eisiau 
dathlu ein hanes 
Cymreig
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Rydyn ni eisiau i 
bawb gael croeso 
lle rydyn ni'n byw

Rydyn ni eisiau 
diogelu a chofio 
ein hanes



Ein haddewidion 

Byddwn ni'n gwneud yr 
hyn a ddywedwn ni, ac 
rydyn ni eisiau i chi 
ddweud wrthon ni os na 
fyddwn ni'n gwneud 
hynny
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Byddwn ni'n gwneud 
y dewisiadau anodd 
pan fydd raid i ni 
wneud hynny

Byddwn ni'n siarad â 
chi am y dewisiadau 
rydyn ni'n eu gwneud



Byddwn ni'n siarad â 
phawb i ddod o hyd i'r 
ffordd orau i wneud 
pethau

Byddwn ni'n sicrhau 
bod y Cyngor yn 
gweithio'n dda ac nad 
yw'n gwastraffu arian

Byddwn ni'n lleihau 
faint o garbon rydyn 
ni'n ei ddefnyddio 
erbyn 2030
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Byddwn ni bob 
amser yn dweud 
wrth bawb am yr 
hyn sy'n gweithio'n 
dda a’r hyn y mae 
angen i ni ei wneud 
yn well

Byddwn ni'n 
gwneud yn siŵr 
bod gyda ni 
gynlluniau ar 
gyfer pan fydd 
pethau annisgwyl 
yn digwydd
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Byddwn ni'n gwella 
sut mae'r Cyngor yn 
gwneud ei waith




